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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2565 

คร้ังที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
............................................ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวดรุณี        สวุรรณทอง ประธานสภาฯ ดรุณี          สุวรรณทอง 
๒ นายนิวัฒน์          ใจแก้ว รองประธานสภาฯ นิวัฒน์        ใจแก้ว 
๓ นายชาตรี           พันสิ่ว เลขานุการสภาฯ ชาตรี         พันสิ่ว 
๔ นายปั่น              น้อยกัลยา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ปั่น            น้อยกัลยา 
๕ นายถนอม          แสงศร ี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ถนอม         แสงศร ี
๖ นายชาติชาย       จันทรเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ชาติชาย      จันทรเสนา 
๗ นายอดิสร          ปลื้มสุด สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อดิสร         ปลื้มสุด 
๘ นายสิทธิกร         สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สิทธิกร        สิงห์สาธร 
๙ นายสานิตย์         คชรมย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สานิตย์        คชรมย์ 

๑๐ นายพฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร 
๑๑ นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร 
12 นายสมเดช         ศรีไชยโยรกัษ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สมเดช         ศรีไชยโยรักษ์ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม   
-  ไม่มี   

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายคำปลาย      คำแพงราช นายกเทศมนตรี คำปลาย      คำแพงราช 
๒ นายศักดา          ศรีพวง รองนายกเทศมนตรี ศักดา          ศรีพวง 
๓ นายพิชัย           นนทะชิต รองนายกเทศมนตรี พิชัย           นนทะชิต 
๔ นายสุระ            อินทร์อำคา เลขานุการนายกฯ สุระ            อินทร์อำคา 
๕ นายสุนทร          สิงห์สาธร ที่ปรึกษานายกฯ สุนทร          สิงห์สาธร 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้าราชการประจำ 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางวรินทร         ศิลปะรายะ รองปลัดเทศบาล วรินทร         ศิลปะรายะ 
๒ นางสาวถกลสุข    วัจนสุนทร หัวหน้าสำนักปลัด ถกลสุข       วัจนสุนทร 
๓ นายทวี              แท่งทม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ทวี             แท่งทม 
๔ นายอนุสรณ์        แก้วพิลา หัวหน้าฝ่ายปกครอง อนุสรณ์       แก้วพิลา 
๕ นางเครือสุวรรณ   ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เครือสุวรรณ  ใจแก้ว 
๖ นางอิสรีย์           ฐิติกานต์สกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ อิสรีย์          ฐิติกานต์สกุล 
๗ นางจิดาภา         ช่างสาร นักพัฒนาชุมชน จิดาภา        ช่างสาร 
8 นายทวี              เนตไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทวี               เนตไธสง 
9 นายบุญมี           โพธิ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ บุญมี           โพธิ์ศรี 
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เมื่อถึงเวลาประชุม (09.30 น)  เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผักตบ ที่ได้ลงชื่อว่าครบองค์ประชมุหรอืไม ่(องค์ประชุมต้องไมน่้อยกว่า  6  คน) แล้วเลขานุการเชิญสมาชิกฯ 
เข้านั่งประจำที่ และเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ กดสวิชต์ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

นายชาตรี  พันสิว่ 
เลขานกุารสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ
ได้มาพร้อมแล้วและถึงกำหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ  
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ ได้โปรดจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  
เพื่อเป็นสิริมงคล แห่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบอันทรงเกียรติแห่งนี้ 

ต่อจากนั้นขอเรยีนเชิญประธานสภาตำบลผักตบ  ได้ดำเนินการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน
เทศบาลตำบลผักตบ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งมี
สมาชิกมาประชุม  จำนวน  12  ท่าน  ครบองค์ประชุมนะค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
1.  เรื่องการจัดกิจกรรมเนือ่งในวันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  
และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2564  ณ  ที่ว่าการอำเภอหนองหาน    
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19  อำเภอหนองหานจึง
ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการ  และรัฐวิสาหกิจ  เข้าร่วมกิจกรรมหนว่ยงานละ
ไม่เกิด  3  คน  ซึ่งเทศบาลตำบลผักตบได้มีผู้เข้าร่วมจำนวน  3  ท่าน  คือ  1.  
ท่านคำปลาย  คำแพงราช  นายกเทศมนตรตีำบลผักตบ  2. ท่านเพิ่มพูนทรัพย์  
สิงห์สาธร  สท.เขต 2  3.  พ.จ.อ.คุณากร  จันดาวาปี  รองปลัดเทศบาล 

2.  เรื่อง  การโอน(ย้าย)  ของท่าน ปลัดลมัยภรณ์  แย้มยินดี  ปลัดเทศบาล
ตำบลผักตบ  ได้โอน (ย้าย)  ไปดำรงตำแหน่ง  ณ  เทศบาลตำบลสร้างก่อ  
อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2564 

3.  เรื่อง  การจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2565          
( 7  วันอันตราย)  ซึ่งเทศบาลตำบลผักตบได้ตั้งจุ ดให้บริการประชาชน  
จำนวน  14  จุด  คือ  จุดให้บริการประชาชนตรงหน้าปากทางบ้านผักตบ  
และ จุดให้บริการประชาชนแต่ละหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน 

4.  เรื่อง  การโอนย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง  ของ  พ.จ.อ.คุณากร  จันดาวาปี  
รองปลัดเทศบาลตำบลผักตบ  ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับ  ท่านรองปลัดวรินทร  
ศิลปะรายะ  รองปลัดเทศบาลตำบลโพนสูง  อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี  
ได้มาดำรงตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาลตำบลผักตบ  เมื่อวันที่  7  มกราคม  
2565 
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6.  เรื่อง  วันจัดตั้งจังหวัดอุดรธานี  129  ปี  ในวันที่  18  มกราคม  2565  
ทางเทศบาลตำบลผักตบได้ร ่วมกับประชาชนตำบลผักตบ  ได้เข้าร่วมพิธีรำ
บวงสรวงการจัดตั้งจังหวัดอุดรธานี  129  ปี  ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอหนองหาน 

7.  เรื่อง  การจัดงานพิธีบวงสรวงมรดกโลกบ้านเชียง  ประจำปี  2565  ซึ่ง
ได้กำหนดการจัดงาน  ในวันที่  11 กุมภาพัน  2565  ณ  ตำบลบ้านเชียง  
อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยสามัญ  สมัย
ที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันท่ี  17  ธันวาคม  2564 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไป  ดิฉันจะดำเนินการประชุมระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4      ครั้งที่ 1  เมื่อ
วันที่  17  ธันวาคม  2564  ซึ่งเอกสารสำเนารายงานการประชุม ได้นำส่ง
ให้กับทุกท่านแล้วขอให้สมาชิกทุกท่าน  ตรวจดูรายงานการประชุม มีทั้งหมด  
11  หน้า  มีท่านใดจะแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชมุ -  ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีท่านใดจะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่   17  ธันวาคม  2564 หรือไม่  ถ้าไม่มี
ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 
-  สมาชิกท่านใด  มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2564  กรุณายก
มือขึ้นค่ะ   

เห็นชอบ    11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 คน 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผัก
ตบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2564  นะค่ะ 

ที่ประชุม - เหน็ชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
ไม่มีนะค่ะ 

ที่ประชมุ -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  ประจำปี  
2565  และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจำปี  2566 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภา
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เทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  ประจำปี  2565  และกำหนดสมัยประชุม
สภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2566   ขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงข้อระเบียบการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
และแจ้งสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบด้วยค่ะ 

นายชาตรี  พันสิว่  
เลขานกุารสภาฯ         

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ด้วยสภาเทศบาลตำบลผักตบได้กำหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๖5  
เป็นสี่สมัย และกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖6 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๑๑ (๒) และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จึงกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจำปี  ๒๕๖5  เป็น  ๔ 
สมัย  และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจำปี ๒๕๖6  ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญ   ประจำปี ๒๕๖5 
สมัยที่ ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่   1  กุมภาพันธ์  2565  เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐วัน 
สมัยที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่   ๑  เมษายน  ๒๕๖5    เปน็ต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๖5  เป็นต้นไป  มีกำหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่   1  ธันวาคม  ๒๕๖5  เป็นต้นไป  มีกำหนด ๓๐ วัน 

สมัยประชุมสามญั  ประจำปี ๒๕๖6 
 -  กำหนดสมัยประชมุสามญั  สมัยแรก ตั้งแตว่ันที่  ๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖6 
เป็นต้นไป  มีกำหนด   ๓๐ วัน 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอหรือ  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล
ผักตบ  สมัยสามัญ  ประจำปี  2565  และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2566  ขอเชิญค่ะ 

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
      สมาชิกสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ    กระผมเห็นเห็นด้วยกับการกำหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  2565  และการกำหนดสมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจำปี  2566  ตามรายละเอียดที่ท่านเลขานุการสภาฯ  ได้กล่าวเสนอ  คือ 

สมัยประชุมสามัญ   ประจำปี ๒๕๖5 
สมัยที่ ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่   1  กุมภาพันธ์  2565  เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐วัน 
สมัยที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่   ๑  เมษายน  ๒๕๖5    เปน็ต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๖5  เป็นต้นไป  มีกำหนด ๓๐ วัน 
สมัยที่ ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่วันที่   1  ธันวาคม  ๒๕๖5  เป็นต้นไป  มีกำหนด ๓๐ วัน 

สมัยประชุมสามญั  ประจำปี ๒๕๖6 
 -  กำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 
เป็นต้นไป  มีกำหนด   ๓๐ วัน  ครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
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นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สงิห์สาธร 
     สมาชิกสภาฯ 

- กระผม  นายเพิ่มพูลทรัพย ์ สิงห์สาธร  สมาชกิสภาเทศบาล  เขต 2  
 ขอรบัรองครบั 

นายอดิสร  ปลื้มสดุ 
     สมาชิกสภาฯ 

- กระผม  นายอดิสร  ปลื้มสุด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอรบัรองครบั 
 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ   
 

ที่ประชมุ รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอหรืออภิปลายอีก  ดิฉันจะขอมติที่ประชุม
นะค่ะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลผัก
ตบ  สมัยสามัญ  ประจำปี  2565  และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2566 ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

เห็นชอบ    11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

        งดออกเสียง  1 คน 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  ประจำปี  2565  และกำหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2566  นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ
และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ มีความ
ประสงค์จะเสนอญตัตขิออนุมตัิจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้สั่งการให้กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ จัดทำรายละเอียดงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือขออนุมัติการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่  1 ประจำปี 2565  ได้เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น 

หลักการ 
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี 2565 เพ่ือจ่ายเป็นงบลงทุน

หมวดงานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลผักตบ 
1.1 งานถมดินหน้าเทศบาลตำบลผักตบ ปริมาณ ขนาดความกว้าง    
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11.00 เมตร ยาว 327.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.95 เมตร  
จำนวนเงิน  487,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบกำหนด 

1.2   งานลงท่อ คสล.หน้าเทศบาลตำบลผักตบ ปริมาณ ท่อขนาด 
0.80 เมตร ยาว 327 เมตร (รวมบ่อพัก)  จำนวนเงิน  
870,000  บาท  (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบกำหนด 

1.3   งานเทคอนกรีตหน้าเทศบาลตำบลผักตบ ปริมาณ ขนาดความ
กว้าง 11.00 เมตร ยาว 273.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
จำนวนเงิน  1,543,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสาม
พันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผัก
ตบกำหนด 
รวมเป็นเงิน 2,900,000.-บาท(-สองล้านเกา้แสนบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตำบลผักตบ เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน
ที่สุด และเป็นหน่วยงาน     ที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการใน
พ้ืนที่เป็นจำนวนมาก เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนใ์นพ้ืนที่สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น 
สถานที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เน้นความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการเป็นที่สุด เทศบาลตำบลผักตบ จึงได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าเทศบาลตำบลผักตบ ขึ้น 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนุมัติยกเว้นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเงินสะสมไปใช้ในการดำเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันสะสมสำรองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร ค่าใช้จ่ายในด้านบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัยขึ้น
ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอ
โครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
 จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญ
ค่ะ  

นายสานติย์  คชรมย ์
    สมาชกิสภาฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ถ้าไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาจะทำไดไ้หมครับ 
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นางวรินทร  ศิลปะรายะ 
   รองปลดัเทศบาล 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  มีอยู่ในแผนงานที่เทศบาลตำบลผักตบ
กำหนดค่ะ  ทำได้เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่นและ
ปลอดภัย  เน้นความพึงความพึงพอใจของผู้มาติดต่อรับบริการเป็นที่สุด 

นายชาติชาย  จันทรเสนา 
    สมาชกิสภาฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  โครงการนี้กระผมเห็นด้วยครับ  แต่ควร
ใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมครับ 

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
    สมาชกิสภาฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่ เคารพ   โครงการนี้ดีครับ  แต่ควรจะมี
รายละเอียดของโครงการมากกว่านี้ครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปลายหรือเสนออีกไหมค่ะ 

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ   สมาชิกท่านใด
เห็นชอบญัตตขิออนมุัตจิ่ายเงนิสะสมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

เห็นชอบ    11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

        งดออกเสียง  1 คน 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ
และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มีความ
ประสงค์โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จำนวน 2 เครื่อง 

หลักการ 
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน  บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา 
หมวด  งบบุคลากร 



- ๘ - 

ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
รายการ เงินเดือนข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิน่  จำนวน 

8,000.-บาท 
รวมโอนลดเป็นเงิน   8,000.- บาท  (-แปดพันบาทถ้วน-) 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน         บริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา  
 หมวด       งบลงทนุ  
ประเภท     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
รายการ     เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพิมพ์ จำนวน  

8,000.- บาท 
รวมโอนเพ่ิมเป็นเงิน  ๘,000.- บาท (-แปดพันบาทถว้น-) 

เหตุผล 
 เทศบาลตำบลผักตบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความ
จำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
สำหรับใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าเหมาะสมกับ
งบประมาณที่จ่ายไป จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การดำเนินการตามภารกิจ
ของเทศบาลตำบลผักตบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างตอ่เนือ่งและไม่
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   

จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบล
ผักตบเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญตัติแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญค่ะ   

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ  ถูกต้อง
และเหมาะสมแล้วครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอหรืออภิปลายอีกหรือไมค่ะ   
 

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 
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นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

เห็นชอบ    11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

        งดออกเสียง  1 คน 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

 - พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. – 

เริ่มประชมุเวลา  13.00  น.  
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ
และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  มีความ
ประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาล) 

หลักการ 
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2564  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

เหตุผล 
             เทศบาลตำบลผักตบ  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  มี
ความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 
3 เครื่อง เพราะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้ 
โอนลด 
แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป 
งาน         บริหารทั่วไป 
หมวด       เงนิเดือน(ฝา่ยประจำ) 
ประเภท    เงินเดือนขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่   โอนลด จำนวน 
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66,000 บาท 
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
แผนงาน    บริหารงานทัว่ไป 
งาน          บริหารทั่วไป 
หมวด       หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 3  เครื่องๆ  
ละ 22,000  บาท รวมเปน็เงนิ 66,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) 
และ 8 แกน เสมือน (8Thread) และมเีทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ตอ้งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาสูงสดุ ไม่นอ้ยกว่า 4 GHz จำนวน 1 
หนว่ย   

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB   

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 1 
หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ มต่ อ ระบ บ เค รื อ ข่ าย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน ( Internal) หรือ
ภายนอก (External)จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ งาน ได้ ไม่น้ อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  66,000  บาท ( - หกหมื่นหกพันบาทถ้วน -) 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2564 หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนมุัตขิองสภาท้องถิน่  เพ่ือให้การ
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ดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญตัติแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญค่ะ   

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียน ประธานสภาฯ  ที่เคารพ  กระผมเห็นด้วยกับญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอหรืออภิปลายอีกหรือไม่ค่ะ   
 

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ได้โปรดยก
มือขึ้นค่ะ  

เห็นชอบ    11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

        งดออกเสียง  1 คน 

 -  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ )  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลผักตบ  เรื่อง  การ
ควบคุมเหตุรำคาญ  พ.ศ. 2565 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลผักตบ  เรื่อง  การควบคุมเหตุรำคาญ  พ.ศ. 2565  
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
    นายกเทศมนตรฯี 

-  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ
และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลผักตบ  มีความ
ประสงค์จะเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง การควบคุมเหตุ
รำคาญ พ.ศ.2565  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ตามที่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้
อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพ่ือควบคุม



- ๑๒ - 

เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้
ต้องประสบเหตุนั้น รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเพ่ือจะได้ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเป็นการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

เหตุผล 
เทศบาลตำบลผักตบเดิมเป็นส่วนราชการปกครองส่วนภูมิภาค ชื่อว่า 

ตำบลผักตบ ต่อมา    ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลผักตบ เมื่อ ปี พ.ศ.2538 ยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ เมื่อวันที่  9  มิถุนายน พ.ศ.2535 
และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลผักตบ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  

ดังนั้น เพ่ือให้มีเทศบัญญัติที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน
และสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น ประโยชน์แก่
สุขภาพและพลานามัยของประชนชนโดยรวมเป็นสำคัญ และเพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุม แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ
และผลกระทบต่อราษฎรในเขตเทศบาลตำบลผักตบ ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้การกระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ เพ่ื อ
บังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลผักตบ  รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติตำบลผัก
ตบ  เรื่อง  การควบคุมเหตุรำคาญ  พ.ศ. 2565   ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลผักตบทุกท่านพิจารณาแล้ว 

จึงขอเสนอญตัติ  ขอความเห็นชอบในการเสนอร่างเทศบัญญตัิเทศบาล
ตำบลผกัตบ  เรื่อง  การควบคุมเหตรุำคาญ เพื่อเสนอตอ่ประธานสภาเทศบาล
ตำบลผกัตบ  พิจารณาอนุมตั ิ

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญตัติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญค่ะ   

ที่ประชุม -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

- เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบญัตตขิอความเห็นชอบร่างเทศบญัญตัิเทศบาลตำบลผักตบ  เรื่อง  การ
ควบคุมเหตุรำคาญ  พ.ศ. 2565  ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

เห็นชอบ    11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

        งดออกเสียง  1 คน 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลผักตบ  เรื่อง  การควบคุมเหตุรำคาญ  พ.ศ. 2565  นะค่ะ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ  
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไประเบียบวาระที่ 9  เรื่องอื่น ๆ  มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอหรือไม่
ค่ะ     

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  เรื่องถมลูกรังตามนโยบายของผู้บริหาร
ไปถึงไหนแล้วครับ 



- ๑๓ - 

นางวรินทร  ศิลปะรายะ 
    รองปลัดเทศบาล 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ขณะนี้รถหน้าตักหลังขุดของเทศบาล  
กำลังซ่อมบำรุงอยู่ค่ะ 

นายชาติชาย  จันทรเสนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  เรื่องไม้ยูคาลิปตัสที่บ่อขยะ  ที่มีมติผ่าน
สภาเทศบาลตำบลผักตบแล้วนั้น  ไปถึงไหนแล้วครับ 

นายศักดา  ศรีพวง 
รองนายกเทศมนตร ี

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอเจ้าหน้าที่พัสดุ
ออกไปตรวจสอบตามระเบียบครับ  และอีกเรื่องเกี่ยวกับยุงตามชุมชนและ
โรงเรียนเยอะมากครับ  กรุณาพิจารณาด้วยครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนออีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีและเมื่อได้ประชุมมาจน
ครบตามระเบียบวาระแล้ว  ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ  
ท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตลอดผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้  หวังว่าในการประชุม
สภาฯ  ในสมัยหน้าหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นเคย
ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  ขอขอบคุณและขอปิดประชุมค่ะ 

เลิกประชุมเวลา  15.45  น. 
  
  (ลงชื่อ)                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                      (นายชาตรี  พันสิ่ว) 
  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 

(ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
            (นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร) 

 
          (ลงชื่อ)                                กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                                                 (นายชาติชาย  จนัทรเสนา) 
 

          (ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                                    (นายสานิตย์  คชรมย์) 

 
          (ลงชื่อ)                    กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 (นายถนอม  แสงศรี) 
 

(ลงชื่อ)        เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
      (นายเพิ่มพูลทรัพย์  สิงห์สาธร) 

 

 



- ๑๔ - 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1            
ครั้งที่ 1/2565  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2565  ในวันที่ 29  
เมษายน  2565 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  (ลงชื่อ)                          
                                                   (นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง) 
                                                ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ 


